

HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ
GIÁO XỨ HÀ ÚC

Giáo Xứ Hà Úc, Huế, ngày 24 tháng 4 năm 2018,

Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị em,
Cách riêng Quý Ông Bà và Anh Chị em Đồng Hương Xứ Huế,

Được Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Tổng Giám Mục Huế quan tâm, khuyến khích, gọi thư kêu gọi, Hội Đồng Giáo Xứ và tôi mạnh dạn kính gửi đến Quý Ông Bà và Anh Chị em những tâm tình sau đây.

Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị em,

Cho tôi được giới thiệu, tôi là Linh mục Đaminh Phan Văn Anh, Quản Xứ Hà Úc, một Giáo Xứ nghèo ven biển miền Trung, với số giáo dân đông thứ nhì Giáo Phận. Tôi được bổ nhiệm về chăm sóc Giáo Xứ này đã gần ba năm. Ngoài ra tôi đang là Cha giáo của các thầy Đại Chung Viện Huế, là cộng tác viên của các trang webs công giáo trong mục các sách dịch, bài viết và thánh ca với bút hiệu là Minh Anh.

Giáo Xứ Hà Úc cách thành phố Huế hơn 30km về phía Nam, có gần 4,000 giáo dân với 800 em đang học Giáo Lý. Đa số các gia đình rất nghèo, sống bằng nghề thợ nề và thợ mộc, thu nhập ve chai; phần lớn giới trẻ phải bỏ học, rời quê vào Nam làm thuê đủ mọi ngành nghề.

Nhà thờ tuy quá nhỏ so với lượng giáo dân; thế nhưng, điều chúng tôi băn khoăn nhất, chính là nơi học Giáo Lý cho các em. Với 800 em nhỏ đang học giáo lý, nhưng chúng tôi chỉ có 4 phòng nhỏ; hàng trăm em đang phải học giáo lý ngoài trời hay chen chúc nơi hành lang nhà thờ. Thật đáng thương cho các em vào những ngày mưa gió.

Vì nhu cầu học giáo lý quá cấp thiết, chúng tôi đã mạnh dạn khởi công xây một Nhà Giáo Lý 25 phòng. Nhờ những nỗ lực quý báu của bà con giáo dân Hà Úc, Quý Ân Nhân gần xa, chúng tôi đã xây dựng được gần một nửa công trình. Nhưng đến nay, kinh phí hầu như cạn kiệt, chúng tôi sợ rằng tất cả công việc phải ngừng lại, nếu không được Quý Ân Nhân rộng lòng giúp đỡ (xin xem những hình ảnh kèm theo).

Vậy hôm nay, với thư kêu gọi của Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, chúng tôi tha thiết xin Quý Ông Bà và Anh Chị em rộng tay giúp cho một vài bao xi măng, vài chục viên gạch... để công trình được hoàn thành. Nguyên xin Chúa và Đức Mẹ La Vang trả công bội hậu cho Quý Ông Bà và Anh Chị em với đầu đã dầm đã lắc. Hội Đồng Giáo Xứ và tôi xin chân thành cảm ơn.

Giới thiệu,



TGM. Giuse NGUYỄN CHÍ LINH
Tổng Giám Mục TGP. HUẾ

Kính thư,



Lm. Đaminh Phan Văn Anh
Quản Xứ Hà Úc